

Public education
Discover a world of opportunities

คำศัพท์ข้อเขียน อธิบาย

คำศัพท์ข้อเขียนที่ได้รับการอธิบาย

ก่อนที่ท่านจะลงมือเขียนข้อเขียนใดๆ ท่านต้องเข้าใจหัวเรื่องก่อน ในการทำเช่นนี้ ท่านต้องชี้หาค่าที่เป็นคำสั่ง เช่น คำที่อยู่ในคำถามที่บอกท่านว่าท่านต้องทำ

อะไร ข้างใต้ก็คือคำอธิบายของคำที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทั่วไปที่ท่านอาจพบในคำถามข้อเขียน

คำที่ใช้ในคำสั่ง	ความหมาย
วิเคราะห์	ค้นหาความคิดที่สำคัญ ความคิดเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันอย่างไร และเหตุใดจึงสำคัญ
ประเมิน	ชี้ให้เห็นว่าคุณค่าสิ่งนั้นๆ มีความจริงเท็จแค่ไหน ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดและข้อโต้แย้งกลับใดๆ สรุปลงท้ายด้วยการแถลงว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นเดิม
เปรียบเทียบ	ชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างสิ่งสองชิ้น ทศนคติ หรือ ความคิด รวมเรื่องความคล้ายคลึงและความแตกต่างอะไรที่มีความสำคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆ
ความผิดแผกแตกต่าง	ชี้ให้เห็นความไม่เหมือนกัน ความแตกต่าง ลักษณะพิเศษ หรือ ลักษณะเฉพาะที่เด่นชัด
ประเมินค่าอย่างดี เดียน หรือ ประเมิน ค่า	ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าค่าแถลงในงานวิจัยชิ้นหนึ่งเป็นความจริงหรือไม่ และท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับค่าแถลงนี้ รวมหลักฐานที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้าไว้กับค่าแถลง สรุปลงท้ายด้วยการทำรายการปัจจัยที่สำคัญที่สุดและพิสูจน์ว่าเหตุใดท่านจึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ให้คำจำกัดความ	อธิบายความหมายให้ชัดเจน และทำรายการเกี่ยวกับคุณภาพ อุปนิสัย และ ลักษณะเฉพาะ
บรรยาย	จัดหาคำอธิบายอย่างละเอียดว่าเหตุใดและทำไมจึงเกิดเรื่องนั้นๆ ขึ้น
อภิปราย	สมมติเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งเพื่อการสนับสนุนหรือการโต้แย้ง แล้วหาทางลงเอยกันในที่ที่สุด ชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบและความเสียเปรียบ
ขยายความ	ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องให้มากขึ้น
สำรวจตรวจค้น	ใช้วิธีการตั้งคำถามและคำนึงถึงทศนคติต่างๆ นานาประเภท
ตีความInterpret	สาธิตความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับปัญหาหรือหัวข้อเรื่องหนึ่งใด
การพิสูจน์ว่าถูกต้อง	ให้ค่าแถลงว่าทำไมท่านจึงคิดว่าอะไรบางอย่างจึงเป็นเช่นนั้น ให้เหตุผลและจัดหาข้อโต้แย้งที่สมมูลโดยการพิจารณาความเห็นที่ตรงข้ามกับความคิดเห็นของท่านก่อนที่ท่านจะแสดงบทสรุปของท่าน
ทบทวน	สรุปแง่คิดเห็นที่สำคัญๆ และให้คำวิจารณ์ถ้าจำเป็น
สรุป	ให้บทสรุปที่กะทัดรัดที่รวมถึงข้อเท็จจริงที่สำคัญและตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก ข้อสรุปและตัวอย่างทั่วไป โดยปกติแล้วเพียงพอสำหรับคำตอบแบบนี้



Department of
Education

education.wa.edu.au